



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

ตามที่ได้มีประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน และได้ดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งไปแล้ว นั้น

บัดนี้ ได้รวมคะแนนสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันของกรมอุตุนิยมวิทยาลำดับดังกล่าวจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

<u>เลขประจำตัวสอบ</u>	<u>ชื่อ - นามสกุล</u>
641001	นายบัณฑิต ธิสาระ
641002	นายสุทธิชัย ชัยวงศ์
641003	นายพร้อมพงษ์ เพิ่มพูล

เพื่อให้การดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับข้อกำหนดออกตามความความมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๗) ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จึงกำหนดการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) โปรแกรม Webex Meet โดยผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

- ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องดาวน์โหลดโปรแกรม Webex Meet ให้มีความพร้อมในการสอบสัมภาษณ์
- ให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ตรวจสอบสัญญาณ Internet ให้มีความพร้อมสามารถใช้งานได้และสถานที่สอบสัมภาษณ์ต้องมีแสงสว่างเพียงพอให้เห็นหน้าผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ได้อย่างชัดเจน
- แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม ประพฤติตนเป็นสุภาพชน ต้องอยู่เพียงลำพัง และไม่มีบุคคลอื่นรบกวน
- ให้เข้าสู่ระบบ Application Line เพื่อรายงานตัว และเข้าสู่ระบบ Webex Meet เพื่อเข้าประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตามขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอน	รายละเอียด
ขั้นตอนที่ ๑ การรายงานตัวผ่าน Application Line เพื่อเข้ารับ การประเมินความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง	- รายงานตัวผ่าน Application Line ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. และเริ่มสัมภาษณ์ เวลา ๑๐.๐๐ น.  - ใช้ชื่อ Profile เป็นเลขประจำตัวสอบและชื่อจริงภาษาไทย (ตาม ประกาศฯ)
ขั้นตอนที่ ๒ การรอก่อนเข้าห้องสอบแข่งขัน เพื่อวัด ความ เหมาะ สม กับ ตำแหน่ง (สัมภาษณ์)	- เมื่อรายงานตัวเสร็จแล้ว ให้ผู้เข้าสอบเข้าระบบ Webex Meet (แจ้ง link เพื่อเข้าระบบ Webex Meet ผ่าน Application Line) และรอก่อนที่จะถึงเวลาสอบสัมภาษณ์ - เมื่อถึงเวลาเจ้าหน้าที่ (Host) จะเป็นผู้อนุมัติให้ผู้เข้าสอบเข้าไปยัง ห้องสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) โดย เรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบ
ขั้นตอนที่ ๓ การเข้าห้องสอบแข่งขันเพื่อวัด ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)	- ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์จะเข้าห้องสอบได้ครั้งละ ๑ คน โดยรอการ เรียกเข้าจากเจ้าหน้าที่ (Host) - เมื่อสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เสร็จแล้ว ให้กด Leave Meeting ออกจากโปรแกรม Webex Meet ทันที เพื่อให้ผู้เข้าสอบลำดับถัดไปเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

๕. หากไม่รายงานตัวภายในวันและเวลาที่กำหนด หรือประสบข้อขัดข้องในการใช้งานโปรแกรม Webex Meet จนไม่อาจดำเนินการต่อไป และไม่แจ้งให้ทางกรมอุดมศึกษาทราบภายในวันและเวลาที่ผู้เข้าสอบรายนั้น ๆ เข้าประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในครั้งนี้

๖. ต้องปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) โดยเคร่งครัด

๗. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบ หรือผู้ใดบันทึก ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ เสียง ภาพ หรือทั้งเสียงและภาพ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดในขณะที่ทำการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลระหว่างผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งกับกรมอุดมศึกษาเท่านั้น หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถือว่ากระทำความทุจริต และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

๘. กรมอุดมศึกษาจะมีการบันทึกเสียงและภาพของผู้มีสิทธิเข้าประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อเป็นหลักฐานในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายณัฐพล ณ์ภูสมบุรณ์)

อธิการกรมอุดมศึกษา

หมายเหตุ ผู้ที่มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งให้นำใบรับรองแพทย์มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย